



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่

ข่าวสารเพื่อการเผยแพร่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก

ฉบับที่ 8 /64 เดือน ตุลาคม 2563

กรมควบคุมโรค

เลขที่ 306 ก.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรและโทรสาร. 0-214-615-7 ต่อ 333, 334 เว็บไซต์ <http://dpc9.org/dpc9/>

ผู้ถือยศ ผู้กับ ป้องกับได้

สคร.2 พิษณุโลก แนะนำเทศกาลลอยกระทง ร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ จุดพลุ-ประทัด และการขับขี่



นายแพทย์ศรายุทธ อุตตมาภคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงทุกๆ ปีจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงและความพิการ และอุบัติเหตุจากการจมน้ำที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และในเทศกาลลอยกระทงทุกปีเด็กและประชาชนมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำมากขึ้น เนื่องจากอาจลื่นและพลัดตกน้ำได้ เช่น เด็กลงไปเก็บเงินในกระทง ในขณะที่ผู้ใหญ่ ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการดื่มสุราร่วมด้วย รวมไปถึงอุบัติเหตุการขับขี่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงอีกด้วย

นพ.ศรายุทธ แนะนำว่า ผู้ปกครองที่นำเด็กไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทง ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตา และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อนำเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงได้ ที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพัง หรือลงน้ำเก็บกระทงและเงินในกระทงเป็นอันตราย เพราะอาจลื่นหรือพลัดตกน้ำทำให้เสี่ยงต่อการจมน้ำเสียชีวิตได้ รวมทั้งไม่ควรให้เด็กเล่นพลุ ประทัดกันเองตามลำพัง ส่วนในกลุ่มผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการลงน้ำ หากมีการโดยสารเรือให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง และไม่เล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เมาไม่ขับ สำหรับการขับขี่รถไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงควรใช้ความเร็วพอเหมาะไม่ขับเร็ว ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บ ขอให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

"ลอยกระทงสุขภาพสุขใจ ปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน"

รวบรวมและเผยแพร่โดย กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค
เบอร์โทร. 055-214-615-7 ต่อ 334
<https://www.facebook.com/dpc2news/>



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
กรมควบคุมโรค DDC

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค

